

ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2557

### ดีมานด์ข้าวเก่าในตลาดฟุ้ง จังหวะเหมาะระบายสต็อกรัฐ

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การแยกข้าวดีและข้าวเสียของข้าวในสต็อกของรัฐบาล ตามแผนการระบายของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2558 นั้น มองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ดีค่อนข้างยากและอาจทำได้ช้า เพราะข้าวแต่ละกองต้องใช้เวลาตรวจสอบสภาพ รวมถึงขั้นตอนด้านกฎหมายต่างๆ ทำให้การระบายข้าวในสต็อกเป็นไปได้ค่อนข้างช้าอีกด้วย

ในขณะที่การระบายข้าวด้วยวิธีการขายแบบยกคลัง โดยให้ผู้สนใจซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบข้าวในคลังได้เองก่อน น่าจะทำให้การระบายข้าวของรัฐบาลดำเนินการได้เร็วขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีราคาในใจอยู่แล้ว ดังนั้น การกำหนดราคาระบายข้าวนั้น มองว่าควรมีการดูราคาในประเทศประกอบด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาในประเทศ และเมื่อใดที่ราคาข้าวในประเทศตก ก็ควรหยุดการระบายในช่วงนั้นทันที แต่ก็เชื่อว่าการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในปี 2558 จะสามารถดำเนินการระบายได้เร็วกว่าปี 2557

“การจะระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ไม่ให้กระทบกับราคาในประเทศ จังหวะเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเป็นช่วงดี ๆ การนำข้าวออกมาขาย 4-5 แสนตัน ก็ทำได้โดยไม่กระทบกับราคาข้าวเปลือก และช่วง 2-3 เดือนนี้ หรือ ธันวาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558 จะเป็นช่วงที่ข้าวทิ้งช่วง เหมาะที่รัฐบาลจะนำข้าวออกมาขาย” นายเจริญ กล่าว

โดยขณะนี้ความต้องการข้าวเก่ามีมาก เห็นได้จากราคาข้าวเก่าขณะนี้สูงกว่าข้าวใหม่ ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว ซึ่งข้าวหอมมะลิเก่าราคากิโลกรัม (กก.) ละ 32 บาท ข้าวหอมมะลิใหม่ราคาก.ละ 28 บาท ข้าวขาวเก่าราคาก.ละ 13.50 บาท ข้าวขาวใหม่ราคาก.ละ 12.50 บาท อีกทั้งราคาข้าวในขณะนี้ก็สูงกว่าต้นปี ซึ่งอยู่ที่ก.ละ 8-9 บาท และข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวที่มีอายุ 1-2 ปี ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับการที่ข้าวเปลือกหอมมะลิตुकาลานาปี น่าจะออกมาหมดแล้ว จึงเป็นโอกาสที่จะนำข้าวออกมาขาย

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลต้องการระบายข้าวให้ได้เร็วขึ้น นอกจากการจัดเกรดคุณภาพข้าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว อีกแนวทางคือ ในการเปิดประมูลข้าว กระทรวงพาณิชย์ควรมีการกำหนดราคาให้ชัดเจน ว่าต้องการขายในราคาเท่าใด เพื่อที่ภาคเอกชนจะได้รู้ความต้องการที่แน่ชัด และแนวทางการระบายข้าว 3 ครั้งที่ผ่านมา ก็เห็นแล้วว่าการกำหนดที่ราคาอ้างอิงพื้นฐาน (ฟลอร์ ไพร์ซ์) ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนัก โดยการระบายแต่ละครั้ง ทำได้น้อยมาก และที่สำคัญในขั้นตอนหลังการประมูล ควรเร่งดำเนินการให้เร็วกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากในการประมูลครั้งก่อนๆ ค่อนข้างล่าช้า โดยเฉพาะในขั้นตอนอนุมัติ และการปรับข้าวออกจากโกดัง ที่ใช้เวลาเป็นเดือน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

### พาณิชย์เล็งหารีเอเวียดนามร่วมมือด้านข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเวียดนาม ในการฟื้นความร่วมมือด้านการค้าข้าวโลกขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ ทั้ง 2 ประเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกันแต่ก็ชะลอการหารือด้านนี้มานาน เบื้องต้นไทยต้องการที่จะร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าข้าวในตลาดโลก และลดการแข่งขันด้วยการตัดราคาเพื่อแย่งตลาดต่างๆ

“นอกจากจะหารือกับประเทศเวียดนามแล้วยังหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ปลูกข้าวในการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว เป็นต้นโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเจรจาได้ในช่วงต้นปีหน้าซึ่งหากร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศต่างๆอย่างมาก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมามีไทยได้หารือกับกับเวียดนามในด้านนี้เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศต่างเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสำคัญของโลกหากมีความร่วมมือกันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการด้านการตลาดของ สินค้าข้าวและยังเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าข้าวในตลาดโลกซึ่งเวียดนามได้ตอบตกลงและพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือกับไทยในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้หากมีความร่วมมืออย่างจริงจังเชื่อว่าจะช่วยให้ราคาข้าวโลกถูกกำหนด โดยประเทศผู้ผลิต และผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมามีการค้าข้าว และราคาข้าวไม่ได้ถูกกำหนดจากผู้ส่งออกและผู้ผลิต อย่างไรก็ตามหากประเทศผู้ปลูกข้าว ทั้งเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวเข้ามาร่วมกับไทยและเวียดนาม จะทำให้ปริมาณการค้าข้าวโลกรวมกันเกินครึ่งของปริมาณส่งออกข้าวทั่วโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ราคาข้าวสาร 5% ของไทยเริ่มกลับมาเป็นราคาสูงสุดของบรรดาประเทศผู้ส่งออกข้าวแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของปริมาณสต็อกข้าวในโครงการรับจำนำข้าวทำให้ราคาข้าวไทยตกต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศผู้ส่งออก โดยล่าสุดราคาข้าวไทยอยู่ที่ 420 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน, อินเดีย 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน, เวียดนาม ราคา 390 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และ ปากีสถาน ราคา 385 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า ที่ผ่านมามีภาคเอกชนไทยกับเอกชนของเวียดนามได้มีความร่วมมือในการประมูลในบางตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตัดราคา ซึ่งก็ได้ผลในบางตลาด เช่นในประเทศฟิลิปปินส์ที่แต่ละปีจะมีการประมูลซื้อข้าวหลายแสนตัน ซึ่งอาจจะแบ่งกัน 50% ต่อ 50% หรือ 40% ต่อ 50% เป็นต้น แต่หากบางตลาดก็อาจแข่งขันกันรุนแรงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาครัฐที่จะมีความร่วมมือเรื่องการค้าข้าวโลกคงดำเนินการแต่ในด้านการแข่งขันด้านตลาดคงช่วยอะไรได้ไม่มาก

ทั้งนี้เนื่องจากต้นปีหน้า ข้าวของเวียดนามจะออกมาเยอะและเวียดนามจำเป็นต้องเร่งระบายข้าว เพราะไม่มีโกดังเก็บข้าวมากเหมือนกับไทยประกอบกับดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูง จึงจำเป็นต้องเร่งหาเงินเพื่อจ่ายหนี้ ที่สำคัญการแอบลักลอบข้าวผ่านชายแดนจีนเริ่มดำเนินการได้ลำบากเพราะเงินเข้มงวด ซึ่งในแต่ละปีเวียดนามลักลอบขายข้าวผ่านชายแดนจีนปีละ 2-3 ล้านตันส่งผลให้ราคาข้าวของเวียดนามปรับลดลงต่ำกว่าไทย

ที่มา เดลินิวส์

## พาณิชย์ เปิดประมูลข้าวรอบ 4 กว่า 4 แสนตัน 22 ธ.ค.นี้

คณะกรรมการระบายข้าว กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 4/57 โดยชนิดข้าวที่เปิดประมูล ได้แก่ ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวขาว 25% ข้าวขาว 15% และปลายข้าวแคว้นเลิศ รวมปริมาณ 400,100 ตัน โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 ธ.ค.57 เวลา 08-30-11.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น.

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 400,100 ตัน จากทั้งหมด 84 คลัง แบ่งเป็นปลายข้าวแคว้นเลิศ 330,000 ตัน ข้าวขาว 15% ปริมาณ 12,000 ตัน และข้าวเหนียว 10% ปริมาณ 52,000 ตัน ที่เหลืออีกราว 6,100 ตันเป็นข้าวขาว 25% จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 นาปรังปี 55 ข้าวเปลือกปี 55/56 และปี 56/57

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ไพรซ์) โดยผู้ที่เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด แต่หากคลังใดไม่มีผู้เสนอราคาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะอนุญาตให้ผู้เสนอราคาสูงสุดสามารถยื่นราคาใหม่ได้อีก หรือหากคลังใด/กองใด มีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันหลายราย จะให้เสนอราคาแข่งกันจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาสูงสุดจึงจะถือว่าชนะ

"เงื่อนไขหลักเกณฑ์เดียวกับที่เคยประมูลมา 3 ครั้ง แต่ครั้งนี้เน้นประมูลปลายข้าวแคว้นเลิศ เพราะตลาดมีความต้องการ และเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานแล้ว ส่วนการพิจารณาผลต้องเสนอผลสรุปต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว คาดว่าจะทราบหลังจากเทศกาลปีใหม่" รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุ

สำหรับการประมูลข้าวทั้ง 3 รอบที่ผ่านมา สามารถขายข้าวได้ 348,000 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,600 ล้านบาท โดยมีบางคลังมีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวไม่สามารถรับมอบได้ประมาณ 2-3 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการพบปัญหาดังกล่าวก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมการค้าต่างประเทศ จะมีคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้ ไม่ต้องยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนคลัง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ไทยทวงแชมป์ข้าวมะลิคืนพาณิชย์เปิดประมูลต่อรัฐเพิ่มอีก 4 แลนด์

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้ประกาศเปิดประมูลการระบายข้าวและจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 4/2557 จำนวน 400,100 ตัน แบ่งเป็นปลายข้าวเอวัน เลิศ กว่า 300,000 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวขาว 25% ข้าวขาว 15% และปลายข้าวเอวันเลิศ

ทั้งนี้ ให้มีการยื่นซองประมูลวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี และกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ดังกล่าว และวันนี้ (12 ธ.ค.) จะมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้สนใจ เวลา 15.30 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ และหลังการเปิดระบายข้าว 3 ครั้งที่ผ่านมา สามารถระบายข้าวได้แล้ว 350,000 ตัน หรือเป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ปีนี้ไทยสามารถกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก หลังจากเสียแชมป์ไปแล้ว 2 ปี โดยจะส่งออกมากกว่า 10 ล้านตัน โดยเฉพาะส่งออกข้าวหอมมะลิให้กลับคืนมา หลังจากเสียตลาดให้กับฮ่องกง ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งระบายข้าวทุกช่องทางให้มากที่สุด เพราะสินค้าเกษตรเก็บนานจะเสื่อมคุณภาพ และผลการตรวจสอบคุณภาพข้าว (ดีเอ็นเอ) ที่มี ม.ล.ปนดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเสร็จแล้ว ในสต็อกมี 17 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดีเพียงร้อยละ 10 ข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานถึง 14 ล้านตัน และข้าวเสื่อมคุณภาพอีกร้อยละ 4 หรือประมาณ 700,000 ตัน รวมทั้งข้าวหายอีก 200,000 ตัน

โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เร็วๆ นี้ เพื่อเพิ่มแนวทางระบายข้าวชนิดข้าวคุณภาพต่ำและข้าวเสื่อมคุณภาพให้เหมาะสม และจะเพิ่มการระบายแบบยกคลัง เพิ่มความคล่องตัวการระบายข้าวให้รวดเร็วขึ้น พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวปี 2558 เน้นสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้า จนถึงผู้บริโภค การกำหนดราคาในแต่ละช่วงราคา และมีสัดส่วนที่เป็นธรรม เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีแบบยั่งยืนต่อไป

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในโอกาสเปิดงานเรื่อง "ยุทธศาสตร์การค้าของไทยหลัง AEC 2015 และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน" ว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนี้ โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าได้เริ่มงานไปมากแล้ว

สำหรับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงพาณิชย์นั้น แบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย การเร่งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ผ่านยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดน และค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นการผลักดัน Investment for Trade และการพัฒนาเมืองหน้าด่านเมืองคู่แฝด และเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ความสำคัญกับตลาดใกล้ตัวก่อนคือ การมองตลาดการค้าชายแดน และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเรามีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์อยู่ ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญแรกของเราจะเป็นเรื่อง Investment For Trade หรือการลงทุนเพื่อกระตุ้นการค้า หมายถึงไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่เราจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าระหว่างกันในระยะยาว และเป้าหมายสำคัญประการที่สองของเราคือ การสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมืองหน้าด่าน และเมืองคู่แฝด เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโตด้านการค้าการลงทุนระยะยาว ที่รัฐบาลไทยได้กำหนดแล้ว

ทั้งนี้ คาดหวังว่ามูลค่าการค้าชายแดน และผ่านแดนจะขยายตัวจากประมาณ 1 ล้านล้านบาทในปีนี้เป็น 1.5 ล้านล้านบาทในปีหน้า การเร่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจผลักดัน ยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจเชื่อมโยง (Cluster Driven) โดยจะอาศัยกลุ่มธุรกิจใหญ่ร่วมมือเปิดทาง SME ที่เป็นคู่ค้า เข้าสู่ ตลาด ASEAN และตลาดใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน โดยเบื้องต้นได้มีการหารือกับกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้าปลีก บางรายในการกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านเพื่อเริ่มดำเนินการแล้ว ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อ อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ, การสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ, การสร้างระบบการบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้มีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ประกอบธุรกิจและสร้างช่องทางขายใหม่ๆ

*ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง*

### **ชาวไทยทำนิวไฮแข่งหน้าข้าวญวน ทำสถิติราคาใหม่-รอ"คอฟโก้"เคาะ GtoG ส่งลอต 3**

ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา [www.Oryza.com](http://www.Oryza.com) ได้จัดทำดัชนีราคาข้าวขาว 5% ซึ่งเป็น ข้าวที่ใช้ในการเปรียบเทียบ (Benchmark) ระหว่างประเทศผู้ส่งออกข้าวด้วยกันเอง โดย Oryza.com เผยแพร่ราคา เฉลี่ยข้าวขาว 5% ในภาพรวมของตลาดโลกอยู่ที่ตันละ 435 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 25 เหรียญ เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน ขณะที่ราคาข้าวขาวไทยกลับปรับขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 410 เหรียญสหรัฐ หรือสูงขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน 15 เหรียญ

ด้านราคาข้าวขาวของประเทศคู่แข่งชั้นนำของไทยส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เช่น ราคาข้าวขาว 5% ของอินเดีย อยู่ที่ตันละ 400 เหรียญ หรือลดลงจากช่วงช่วงเดียวกันของปีก่อน 20 เหรียญ, ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามตัน ละ 390 เหรียญ หรือลดลง 45 เหรียญจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาข้าวขาว 5% ของปากีสถานอยู่ที่ตันละ 385 เหรียญ หรือลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5 เหรียญ

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจได้สอบถามถึงปรากฏการณ์ข้างต้นไปยังบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยหลายรายแจ้งว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวไทยพลิกกลับมา "สูงกว่า" ราคาข้าวเวียดนาม ไม่ใช่เป็นเพราะข้าวไทยแพงขึ้น แต่เป็น ผลมาจากราคาข้าวเวียดนาม "ลดต่ำ" ลงมาอย่างรวดเร็วมากกว่า ปรากฏการณ์นี้ทำให้ข้าวไทยกลับมาแพงกว่าข้าว เวียดนามเป็นครั้งแรกในรอบ 6-7 เดือน หรือนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศใน เดือนพฤษภาคม 2557

"สาเหตุที่ราคาข้าวเวียดนามลดลงเร็ว เพราะจีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกำกับดูแลการนำเข้า ข้าวบริเวณชายแดนระหว่างจีน-เวียดนาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเข้าข้าวราคาถูกจากเวียดนามเข้าไปขายจน กระทบราคาข้าวจีน ซึ่งกำลังจะเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาด" บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งให้ความเห็น

ทั้งนี้มีการประมาณการเบื้องต้นว่า ในแต่ละปีเวียดนามจะส่งข้าวข้ามพรมแดนไปยังจีนประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน แต่ปี 2557 คาดว่าเวียดนามจะส่งข้าวข้ามพรมแดนได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านตัน โดยพ่อค้าจีนยินดีรับซื้อ ข้าวเวียดนามผ่านแนวชายแดน เนื่องจากข้าวเหล่านี้ไม่มีการเสียภาษีนำเข้าจากปกติที่จีนเก็บ? ภาษีนำเข้าข้าวอยู่ที่ 14% จากราคาซื้อขายและยังต้องจ่ายค่าโควตาก็ 500 หยวน (2,500) หรือประมาณ 80 เหรียญ/ตัน ดังนั้นการขน ข้าวข้ามพรมแดน แม้ว่าจะจ่ายรายทางบ้าง แต่ก็ยังคุ้มกว่าที่จะนำเข้าตามช่องทางปกติ ดังนั้นเมื่อจีนปิด พรมแดนจึงเป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวเวียดนามลดต่ำลง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ถึงแม้ว่าราคาข้าวขาวของไทยจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ปัญหาสำคัญของไทยขณะนี้คือ รัฐบาลไทยยังไม่สามารถส่งมอบข้าวตามที่ได้ทำสัญญาขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ G to G ให้กับบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งตกลงซื้อขายกันในลอตที่ 3 ปริมาณ 1 ล้านตันได้ เนื่องจากจีนกล่าวหาว่าข้าวไทยมีปัญหาในเรื่อง ของคุณภาพ แต่สาเหตุที่แท้จริง น่าจะเป็นเพราะจีนเห็นว่าราคาข้าวในตลาดโลกลดต่ำลงมามาก จึงอ้างเรื่องคุณภาพ แฉงยกเลิกคำสั่งซื้อข้าวไทย หรือขอปรับราคาซื้อขายใหม่ จากเดิมที่ตกลงราคาขายอยู่ที่ตันละ 450 เหรียญ

"ปัจจุบันผู้ส่งออกที่ได้รับแบ่งโควตาข้าว G to G ลอตที่ 3 ไปยังท่าเรือสือโจวและท่าเรือหวังปู ซึ่งเป็น ท่าเรือหลักในการรับมอบข้าวจากไทยนั้น ปรากฏ 70% ยังไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ เพราะลูกค้าของคอฟโก้ขอให้

ระงับการส่งออกข้าวคราวอย่างไม่มีกำหนด ขณะที่ออร์เดอร์ลอตที่ 4 ที่ไทยขอให้มาตามหย่างง ผู้บริหารคอปโก้พิจารณาซื้อข้าวหอมมะลิอีก 50,000 ตันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะซื้อหรือไม่"

ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งความหวังว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเดินทางไปประชุมคณะทำงานเจรจาความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนในช่วงปลายเดือนนี้จะมีจังหวะหารือกับฝ่ายจีนเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกข้าวลอตที่ 3-4

สำหรับยอดส่งออกข้าวไทยปี 2557 คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ระหว่าง 10.7-10.8 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 6.7 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยกลับมาครองแชมป์ส่งออกข้าวอีกครั้ง โดยมีอินเดียส่งออกเป็นอันดับ 2 ปริมาณ 9 ล้านตัน และเวียดนามอันดับ 3 ปริมาณ 6.7 ล้านตัน แต่หากนับรวมการค้าข้ามชายแดนอีก 2.5 ล้านตัน ถือว่าเวียดนามส่งออก 9.2 ล้านตัน เป็นอันดับ 2 รองจากประเทศไทย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

oo

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-10 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 46,191 ตัน มูลค่า 19.908 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 55.47% และมูลค่าลดลง 61.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 103,727 ตัน มูลค่า 51.501 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ธ.ค. 2557 มีจำนวน 5.888 ล้านตัน มูลค่า 2.582 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 5.67% และมูลค่าลดลง 4.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.242 ล้านตัน มูลค่า 2.697 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ในปีนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 6.5-7 ล้านตัน ซึ่งตลาดส่งออกดั้งเดิมของเวียดนามคือ สิงคโปร์ จีน ฮองกง ฮ่องกง แอลจีเรีย และอินโดนีเซีย สมาคมอาหารฯ ยังคาดการณ์อีกว่า ในปี 2558 จะเป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามซึ่งจะต้องเผชิญต่อการแข่งขันดุเดือดจากไทยที่เป็นคู่แข่ง เพราะไทยมุ่งฟื้นตลาดข้าวดั้งเดิมทั้งในแอฟริกา และขยายตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน

ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

มีรายงานว่า ประเทศกัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าว หวังเพิ่มยอดและรายได้มากขึ้น หลังจากที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ในข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งข้าวหอมพันธุ์ดอกลำดวน ได้รับรางวัลร่วมกับข้าวไทย จากเวทีการประชุมข้าวโลก กลายเป็นความหวังใหม่ของตลาดข้าวกัมพูชา

การประกาศผลรางวัลข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2557 ซึ่งมีตัวแทนของประเทศไทย และประเทศกัมพูชาขึ้นรับโล่รางวัลร่วมกันบนเวทีการประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conference ครั้งที่ 6 ที่กรุงพนมเปญ

ทั้งนี้ข้าวพันธุ์ "ข้าวหอมดอกลำดวน" จากประเทศกัมพูชาที่ได้ส่งประกวดและได้รับรางวัลในปีนี้เป็น การตอกย้ำและยืนยันคุณภาพข้าวจากประเทศกัมพูชาว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี จนกลายเป็นความหวังที่ประเทศกัมพูชาจะมุ่งส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะสามารถส่งออกได้เพียงประมาณ 1% ของผลผลิตรวมในตลาดโลกก็ตาม

นายสก พุฒิวุฒ ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) บอกว่า เกษตรกรต้องการเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากกระบวนการเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการเก็บรักษาผลผลิตและการขนส่งที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำให้ชื่อเสียงข้าวที่ดีตราสินค้าจากประเทศกัมพูชาจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าข้าวที่ดีที่สุดระดับโลก

ประเทศกัมพูชายังตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้ถึงหนึ่งล้านตันในปีหน้า ขณะที่ยอดส่งออกข้าวของประเทศกัมพูชาในปีนี้ ยังอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน โดยมีตลาดหลักคือกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และล่าสุดมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนอนุมัติงบประมาณราวๆ 10,000 ล้านบาท ให้ประเทศกัมพูชากู้ยืมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในประเทศ

นายเกียรติ ชะโฮน รองนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา บอกว่า การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือเป็นกุญแจสำคัญที่รัฐบาล จะเร่งส่งเสริมเพื่อพัฒนาวงการข้าว และย้ำว่า นโยบายของรัฐบาล ตั้งเป้าไปที่การบรรเทาความยากจน เพื่อให้มั่นใจว่าชาวนาในชนบท จะมีรายได้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนเมืองและในต่างจังหวัด

ขณะที่นายเดวิด แวน นักธุรกิจ ผู้ส่งออกข้าวของประเทศกัมพูชา มองว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและการขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพยังเป็นปัญหาสำคัญ เช่นเดียวกับความไม่ชัดเจนในเรื่องตราสินค้าที่ยังใช้ชื่อ ข้าวหอมดอกมะลิประเทศกัมพูชา ซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของประเทศไทยมากเกินไป นายเดวิด แวน มองว่ากัมพูชาจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง มิฉะนั้นจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับทันที ขณะที่กัมพูชามีข้าวหอมที่หลากหลาย และมีรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก เป็นหลักประกันอยู่แล้ว

ความคาดหวังที่จะมียอดการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นของประเทศกัมพูชายังคงเต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งจากเงื่อนไขของคู่แข่ง ที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างประเทศไทยเอง ซึ่งมีข้าวค้างอยู่ในคลังสินค้าจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ขยับสูงขึ้น ขณะที่ประเทศเมียนมาร์ ตั้งเป้าจะส่งออกข้าวมากขึ้นเช่นกัน จากที่ปัจจุบันส่งออกได้ 1,000,000 ตัน

ที่มา [ครอบครัวข่าว 3](#)

## เมียนมาร์

สื่อท้องถิ่น อีเลฟเว่นเมียนมาร์ รายงานว่า ดร.มอง ออง (Maung Aung) ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์เปิดเผยถึงการตรวจเช็คคุณภาพข้าวที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยที่ผ่านมารเริ่มต้นจากการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการตรวจเช็คคุณภาพก่อนการส่งออก รวมถึงเรียนรู้กลยุทธการส่งออก (NES) โดยจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่กระบวนการการตรวจเช็คไปจนถึงการส่งออก ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ปัจจุบันนโยบายภาครัฐเริ่มพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพข้าวมากขึ้น ล่าสุด เมียนมาร์สามารถทำรายได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรก (ระหว่าง เม.ย.-พ.ย.) ของปีงบประมาณ 2557-2558 เพิ่มขึ้นราว 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 64.8% จากปีก่อน

ทั้งนี้ ปริมาณข้าวทั้งหมด 799,600 ตัน ถูกส่งออกไปในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 343,800 ตัน หรือ 75.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 455,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ตลาดส่งออกหลัก คือ ประเทศจีน ที่อยู่ร่วมภูมิภาคเดียวกัน โดยสถิติของทางการเมียนมาร์ระบุว่า การส่งออกข้าวในช่วงปีงบประมาณก่อนทำรายได้ทั้งสิ้น 460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 15.4% จากปีงบประมาณก่อนหน้านั้น ที่ทำรายได้ 544 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ดร.มิน ออง (Min Aung) ที่ปรึกษาสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (MRF) กล่าวแนะว่า ขั้นตอนในอุตสาหกรรมข้าวควรต้องมีการผ่อนคลาย เพราะบางครั้งผู้ค้าข้าวต้องประสบกับปัญหาที่ทำให้การผลิตชะงัก หรือทำให้สูญเสียตลาดข้าวได้ อีกทั้งอุปสรรคที่ต้องต่อสู้กับราคาข้าวและการควบคุมคุณภาพข้าวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นเช่นกัน

ที่มา [Oryza.com](#)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) จะนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 187,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงการนำเข้าขั้นต่ำ (minimum access volume) โดยการจัดหาผ่านภาคเอกชน ซึ่งผู้นำเข้าข้าวแต่ละรายจะสามารถนำเข้าข้าวได้รายละไม่เกิน 5,000 ตัน จากแหล่งใดก็ได้ โดย NFA จะออก

ใบอนุญาตให้เอกชนตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2557- 31 ม.ค. 2558 โดยข้าวที่จะนำเข้าจะต้องมีการนำเข้ามาในประเทศ ก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2558

ปลัดกระทรวงเกษตร (the Agriculture Undersecretary) ระบุว่า พายุไต้ฝุ่นฮาอุปีตสร้างความเสียหาย ต่อผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 52,034 ตัน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2015 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.28 ล้านตัน ทั้งนี้ ในปี 2014 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือก จะมีประมาณ 18.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.44 ล้านตันในปี 2013

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานสต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2557 มี 21.57 ล้านตัน ลดลง 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.19 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 22.93 ล้านตัน ในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the required buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 45% (รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน)

สต็อกพืชอาหารมีจำนวน 49.381 ล้านตัน ลดลง 17% จากจำนวน 59.29 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 53.565 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีจำนวน 27.569 ล้านตัน ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

องค์การพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 5.926 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 4% ขณะที่มูลค่าลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ มีการส่งออกข้าวบาสมัติประมาณ 1.64 ล้านตันลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติมีการส่งออกประมาณ 3.64 ล้านตันเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยตลาดหลักของข้าวบาสมัติคือ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการนำเข้าประมาณ 427,352 ตัน ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น อิหร่าน อิรัก คูเวต และสหรัฐอเมริกาอิมิเรตส์ ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัตินั้น ตลาดหลักคือ บังกลาเทศ ซึ่งมีการนำเข้าประมาณ 412,506 ตัน ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น เบนิน เซเนกัล แอฟริกาใต้ และไลบีเรีย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 26 ธ.ค. นี้

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการค้าของอิรักได้เปิดการประมูลซื้อข้าว (Re-tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 24 พ.ย. โดยกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย ซึ่งมีรายงานว่า การประมูลในครั้งนี้นี้มีการยื่นเสนอข้าวจากไทยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 498 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ข้าวจากอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวบาสมัติ (PUSA) จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 1,057 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ซึ่งไม่มีรายงานว่าทางการอิรักยังไม่ประกาศผลการประมูลครั้งนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บราซิล

สถาบันข้าว Rio Grande do Sul (the Rice Institute Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.19 ล้านตัน โดยมีการส่งไปยังประเทศเวเนซุเอล่า จำนวน 208,123 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17%) เซเนกัล 131,091 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11%) เซียร์รา ลีโอน 116,835 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10%) คิวบา 115,329 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9%) แคมเบีย และนิการากัว 106,223 และ 96,675 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% และ 6% ตามลำดับ)

ทั้งนี้ บริษัทธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) พยากรณ์ว่า ในปี การผลิต 2014/15 (พ.ย.-ต.ค.) บราซิลจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 12.21 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 8.3 ล้าน ตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) จะมีประมาณ 12.28 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.35 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น เล็กน้อยจากปี 2013/14 โดยคาดว่าในปี 2014 นี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 900,000 ตัน และนำเข้าประมาณ 700,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่าในช่วง 9 เดือน แรกของปีนี้ มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 447,333 ตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดย ในเดือน ก.ย. มีการส่งออกจำนวน 15,436 ตัน ลดลง 43% เมื่อเทียบกับเดือนส.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 62% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ก.ย. ประกอบด้วย ประเทศบราซิลจำนวน 4,502 ตัน โบลิเวียจำนวน 3,508 ตัน เซเนกัลจำนวน 2,975 ตัน ซิลิจำนวน 2,054 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2013 ที่ ผ่านมา อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 535,722 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,938 ตัน ในปี 2012

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าอาร์เจนตินาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2015 คาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 580,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในปี 2014 คาดว่าจะมีปริมาณลดลง โดย USDA คาดว่าในปี 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) นั้นผลผลิต ข้าวจะมีจำนวน 1.0 ล้านตันข้าวสาร และมีการบริโภคประมาณ 440,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## เม็กซิโก

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศในอาเซียนเป็น 20% นับตั้งแต่ววันที่ 10 ม.ค. ปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีที่รัฐบาลนำมาตรการทางภาษีมาใช้กับการนำเข้าข้าว หลังจากที่มีการยกเลิกไปเมื่อปี 2008 เพื่อที่จะทำให้ราคาข้าวที่จำหน่ายในประเทศลดลง แต่อย่างไรก็ตามการ ยกเลิกภาษีนำเข้าข้าว กลับทำให้มีการนำเข้าข้าวจากประเทศในอาเซียนมากขึ้น

ทั้งนี้ ตามปกติแล้วเม็กซิโกจะนำเข้าข้าวจากสหรัฐเป็นสัดส่วนมากที่สุด แต่ในปัจจุบันนี้สัดส่วนข้าวของ สหรัฐกลับลดลงจากเดิมที่ 95% มาอยู่ที่ 34% เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่การนำเข้าข้าวจากประเทศปากีสถาน ไทย และ เวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และได้รับความนิยมในตลาดเม็กซิโกมากขึ้น

การออกมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ส่งออกของสหรัฐมาก เพราะ คาดหวังว่าสหรัฐจะสามารถส่งออกข้าวคุณภาพสูงมายังเม็กซิโกมากขึ้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปี 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) เม็กซิโกจะนำเข้าข้าวประมาณ 775,000 ตัน เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2013/14 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2557/58 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 475.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 476.9 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2556/57 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 102 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 106.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2556/57 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงด้วยนั้น เช่น ประเทศปากีสถาน อียิปต์ ญี่ปุ่นและเนปาล เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น จีนคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 144.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่ 142.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นด้วยนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ และกัมพูชา เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าในปี 2557/58 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 20.46 ล้านตันในปี 2556/57

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2557/58 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 482.9 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556/57 ที่มีจำนวน 480.2 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2557/58 คาดว่าจะลดลงเหลือ 99.1 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 106.8 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกปลายปี 2557/58 จะลดลงเหลือ 11.29 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.39 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2558 จะมีปริมาณ 41.9 ล้านตันข้าวสาร เท่ากับในปี 2557 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 3.9 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2557 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.7 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียและอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน ไต้หวัน โคสต์ และเซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซีย และแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2558 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.3 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2558 จะส่งออกได้ 8.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.9 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.4 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.2 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)